

๑. พิมพ์



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เลขที่รับ ๖๘๘๒
วันที่ 30 พ.ค. 2561
๑๑.๕๑

ที่ ฉช ๐๐๑๒/ ๕๖๕

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ถนนเลียงเมือง ฉช ๒๔๐๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี “เลื่อนล้อต่อภาษี”

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้รับบริการเพียงขับรถเข้าช่องบริการที่มีสัญลักษณ์ Drive Thru for Tax พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และเงินภาษีรถประจำปี และขับผ่านออกไปโดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งใช้ระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการชำระภาษีรถประจำปีและแก้ไขปัญหาสถานที่สำหรับจอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัด

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีรถประจำปี “เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองคำ นิสัยสัตย์)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มวิชาการขนส่ง
โทร. ๐-๓๘๘๒-๓๐๔๓

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔”



ข่าว ประชาสัมพันธ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
Provincial Land Transport office of Chachoengsao

กลุ่มกีฬาทหารบก โทร. 0-3880-3013

ข่าวที่ 13 / วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) “เพียงขับแล้วจ่ายง่ายนิดเดียว”

นายทองคำ นิลยัสต์ย์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน(รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะ), รถจักรยานยนต์ ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี โดยผู้ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีเพียงขับรถเข้าช่องบริการที่มีสัญลักษณ์ “Drive Thru for Tax” และเส้นทางสี่เหลี่ยม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. โดยไม่พักเที่ยง พร้อมด้วยเอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)
4. กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงต้องมีหนังสือรับรองการตรวจทดสอบถังก๊าซมาแสดงด้วย

หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน ผู้รับบริการเพียงขับรถเข้าช่องบริการเพื่อชำระภาษี และขับผ่านออกไปโดยไม่ต้องลงจากรถ ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน เท่านั้น

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีช่องทางบริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ อำเภออัมย์ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ทุก ๆ วันเสาร์ และ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกเวลาราชการ แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. ช่วงเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น.

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % ผู้ที่เข้ารับบริการทั้งผู้ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอพนมสารคาม

